



น.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของปรสภต

**ไทยรัฐ**

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

# เข้มมาตรการโควิด

**เป็นห่วงปีใหม่  
ศบค.เร่งหารือ  
เพิ่มบางอย่าง!**

ตำรวจเริ่มทำคดี ทั้งการเอาผิดกลุ่ม  
สาวจากวันจีวัน ลอบเข้าไทยจากแม่สาย  
เบื้องต้นตั้ง 3 ข้อหา ★ มีต่อหน้า 5

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓



# ไทยปรีช

บ.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

## เข้ม 'มาตรการโควิด' ☆ ต่อจากหน้า 1

และผู้จัดคอนเสิร์ตบิกเมาน์เทนเขาใหญ่ โดย ดร. ปากช่อง สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว 3 คน ก่อนเรียกผู้จัดมาปรับข้อกล่าวหา โดยผู้กรโศรช ด้วยเอง ผู้ริเริ่มโรคคี และด้าน "วิษณุ" เตรียมถก คสช. ชุดเล็ก 17 ธ.ค. นี้ เข้มอาจเพิ่มมาตรการเข้มขึ้น จากปมเขาใหญ่-เชียงใหม่-เชียงราย ด้านนายกฯ- กรมควบคุมโรค ประสานเสียงเทศกาลปีใหม่จัด กิจกรรมได้ แต่ต้องทำตามกฎ ขณะเดียวกัน ภาพรวม ไทยยังพบคนต่างชาติติดเชื้อโควิด-19 รวด 9 คน ส่วนเชียงรายพบคนไทยจากเมียนมาติดเชื้อเพิ่มอีก 8 คน แต่อยู่ในสถานกักกันทั้งหมด ขณะที่สถานการณ์ ระบาดทั่วโลกยังไม่นิ่ง "อังกฤษ" จับตาเชื้อโควิด-19 ซ่อคลายพันธุ์ ทำให้แพร่ระบาดหนักกว่าเดิม

เจ้าหน้าที่ทยอยดำเนินการเอาผิดผู้จัดงาน คอนเสิร์ตบิกเมาน์เทน มิวสิค เฟสติวัล ที่ดโธเซียน เคาใหญ่และกลุ่มสาวจากโรงแรมวันจีวัน จ.พำขึ้นเหล็ก ประเทศเมียนมา ที่ลักลอบเข้าไทยแล้วไม่กักตัว โดยเมื่อสายวันที่ 15 ธ.ค. พ.ศ.อ.มาน พุชชงค์ ผกก.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาเผยถึงความคืบหน้า ของการดำเนินคดีกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตบิกเมาน์เทนฯ ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาว่า หลังจากนิตกร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ. นครราชสีมา) เข้าแจ้งความแล้วได้สอบปากคำไป 8 ปาก คือ นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ นิตกรชำนาญการ

สสจ.นครราชสีมา นายประทีป หิพบุรจง ปลัดอำเภอ ปากช่อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ร่วมคัดกรอง บริเวณหน้าสถานที่จัดงาน พร้อมกับกำลังรอกเอกสาร หลักฐานจากนิตกร สสจ.นครราชสีมา เพิ่มเติมอีก ด้านนายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ นิตกรชำนาญ การ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยผ่านโทรศัพท์ว่า ได้ รายงานให้นายแพทย์ธนินทร์รัชนี พิษณุควมินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ทราบแล้วถึงการที่ จะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวน เช่น ภาพถ่าย คลิปวิดีโอการจัดคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ จากสื่อมวลชนที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆและจากเจ้าหน้าที่ ที่ไปร่วมปฏิบัติงาน กำลังรวบรวมอย่างรีบด่วน คาดว่าจะนำส่งได้ภายใน 1-2 วัน

จากนั้นช่วงบ่าย พล.ต.ท.พรชัย นวลชัย ผบก. ก.จ.นครราชสีมา เดินทางมาตรวจสำนวนการสอบสวน ที่สภ.ปากช่อง พร้อมสั่งเร่งรัดสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุปว่าจะต้องเรียกใครมาสอบสวนและดำเนินคดี กับใครบ้าง และก่อนหน้าได้มอบหมายให้ พ.ต.อ. ราชศักดิ์ ญาณอุบล รอง ผบก.ก.จ.นครราชสีมา มาควบคุมการสอบสวนด้วย

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังบริษัท ซีเอ็มเอ็ม แกรมมี หลังเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งความเอาผิดกับ นายภาวิตร จิตรกร และ น.ส.บุษบา คาวเรือง ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท กรณีขัดคำสั่งให้ยุติการแสดง คอนเสิร์ตแต่ได้รับคำสั่งแจ้งสั่งจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์บริษัท ว่าทางแกรมมีกำลังประชุม

หาทางออกเพียงแต่ยังไม่ได้อัข้อสรุป ส่วนการคืน ค่าตัวคอนเสิร์ตทางผู้จัดบิกเมาน์เทนฯ แสดงความ รับผิดชอบด้วยการตัดสินใจคืนเงินค่าตัวเต็ม

ส่วนการดำเนินคดีกลุ่มสาวทำงานที่โรงแรม วันจีวัน ลอนเข้าไทยทาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย แล้ว ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า ผู้ป่วย หญิง 3 ราย ที่เข้ารักษาใน รพ. นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเบื้องต้นทางตำรวจ ภูธรภาค 5 ได้ส่งเรื่องไปยัง สก.แม่สาย ให้ตั้งคิริอ เนื่องจากต้องทำให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้บุคคลอื่น ไม่ทำผิดลักษณะนี้ ตอนนีตั้งคิริอแล้ว 3 ข้อหา คือ 1.เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทางตรวจคนเข้า เมืองตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 2.ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ ออกมาตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 8 เรื่องการเปิดช่องเข้ามาในราชอาณาจักร มีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และ 3.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (จังหวัด เชียงราย) ตามมาตรา 35 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ





# ไทยปรีช

น.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

พ.ศ.2558 จากไม่มีเงินปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันเดียวกัน ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายววิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงราย เปิดเผย หลังประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยวันที่15 ธ.ค.พบผู้ป่วยใหม่ 8 คนมาจากเมียนมา และอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทำให้ในจังหวัด มีผู้ป่วยสะสม 55 คน เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 1 คน ตักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 6 ราย เข้ามาอย่างถูกต้องอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 48 ราย รักษาหายเพิ่ม 9 คน รวมรักษาหาย 20 คน ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 35 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม ส่วนที่รักษาตัวที่ รพ.แม่สอด รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 8 คน เหลือชาวเมียนมา พ่อค้าริมมือสอง นายสี แต่รอดตรวจจครั้งสุดท้าย และชายวัย 70 ปีที่ยังอาการทรงตัวเพราะปอดติดเชื้อรุนแรง

ขณะเดียวกันที่ จ.สระแก้ว กองร้อยทหารพรานที่1201 ร่วมกับ ตร.ศตลงถักและ คม.สระแก้ว จับกุมชายชาวกัมพูชา 10 คน ที่เดินเท้าข้ามร่องน้ำธรรมชาติริมชายแดน จากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ใช้ไม้จันทน์ลวดหนามแล้วมุดลอดเข้ามาในประเทศไทย บริเวณช่องทางธรรมชาติที่ชายตลาด

โรงเกลือ พื้นที่ 7 บ้านตม.ป้าไร่ อ.อรัญประเทศ ทั้งหมดให้การว่าตักลอบข้ามชายแดนมาหวังจะไปหางานทำที่ตลาดโรงเกลือ และยังมีความกัมพูชาอีกนับร้อยคนเตรียมตักลอบข้ามแดนเข้ามาหางานทำเพื่อหนีความอดอยากในฝั่งเขมร

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษ และ รว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าไม่ยากให้สิ้นตระหนกตกถึงสำคัญที่สุดคือการรวมคนในพื้นที่ต่างๆ ไม่มีระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากาก ทำให้โอกาสแพร่เชื้อ คิดเชื่อมีมาก การจัดแสดงที่มีคนหลายจังหวัดไปรวมกัน ถ้าไม่เข้มงวดจะเกิดปัญหา อาจไปถึงที่เรียกว่าซูเปอร์สปรดเดอร์ ไม่อยากให้กลับไปล็อกดาวน์ ฉะนั้นอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างกัน หวังไม่ได้ห้ามจัดงาน แต่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างการจัดงานเทศกาลดนตรีที่หา ที่จัดช่วงเวลาเดียวกับงานที่เขาใหญ่ มีการจัดเก้าอี้วันระยะห่างเป็นระเบียบเรียบร้อย อยากให้ใช้โมเดลดังกล่าว

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินคดีผู้จัดคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข รายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบว่าจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งมีโทษหนักกว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ว่าหนักอย่างไรจะแค่ปรับ เพราะโทษกำหนดไว้แค่นั้นคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี

ปรับไม่เกิน 6 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เป็นบทเรียน ในแง่ที่ต้องมีการกำหนดมาตรการระมัดระวังโควิด-19 และเมื่อเตือนหรือห้ามแล้วต้องหยุด ปิด户เวลาเมื่อ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ระวัง แต่เป็นเรื่องที่ห้ามแล้วยังไม่หยุด ซึ่งเราเป็นห่วงช่วงเวลาที่จากนี้ไปคือ ปีใหม่ เลวี่ความ ดังนั้นในการประชุม สบค.วันที่17 ธ.ค.อาจจะพิจารณาการอะไรบางอย่าง หลังมีบทเรียนจากกรณี จ.เชียงใหม่ เชียงราย และเขาใหญ่ จนครราชสีมา

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการระบคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ แต่ไม่ระบคอนเสิร์ตอื่นที่จัดในช่วงเวลาเดียวกันว่า เพราะทางผู้จัดไม่สามารถทำได้ตามแผนที่เสนอมา มีสาธารณสุขจังหวัดให้แก้ไข ก็ไม่สามารถทำได้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายโรคเพราะคนมาชมคอนเสิร์ตจากทั่วประเทศ หากมีการติดเชื้อจะกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งกระจายมากกว่ากรณีที่เกิดกับสนามมวยลุมพินีถึง 10 เท่าเราต้องป้องกันไว้ก่อน ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มทั้งใน จ.เชียงใหม่ พะเยา กทม. พิษณุ ราชบุรี และสิงห์บุรี ส่วน จ.เชียงราย มีผู้ป่วย 52 คน (ไม่รวมรายใหม่ 3 คน) และอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ ถือว่าสถานการณ์ปลอดภัย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

☆ มีต่อหน้า 11



น.ส.พ.จำหน่ายมากที่สุดของปรเภท

# ไทยปรีดี

ข่าวประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## เข้ม'มาตรการโควิด' ☆ ต่อจากหน้า 1

ทั้งนี้ ภาพรวมโควิด-19 ของไทยในวันนี้ 15 ธ.ค. กรมควบคุมโรคระบุพบผู้ป่วยใหม่ 9 คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด มาจากสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศละ 2 คน เอิธิโอเปีย สหราชอาณาจักร โรมาเนีย เนเธอร์แลนด์ กาตาร์ ประเทศละ 1 คน มีผู้ป่วยสะสม 4,246 คน เสียชีวิต 80 คนเพิ่มขึ้น

วันเดียวกัน พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จชต. กล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตเบียดบังโควิด กว่า 2.621 ล้านบาท ว่า ตรวจสอบพบทุก บข.มี ตัวจริงที่เข้าสู่กระบวนการทางวินัย 186 นาย จาก 17 จังหวัดและนครบาล มีตั้งแต่ระดับผบ.ลงมาถึง ผบ.หมู่ มีการดำเนินการตั้งแต่กล่าวตักเตือน การ ภาคทัณฑ์ การกักขัง การกักขัง 3-15 วัน หนักสุด คือเสนอพิจารณาวินัยร้ายแรงนอกจากนั้น ได้สั่งการให้ รองผบ.ภ.ม. ไปตรวจสอบ บก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา และให้รอง ผบ.ภ.จ.2 ไปตรวจสอบ บก.ภ.จ.ระยอง ทุกสถานี แล้วให้รายงานผลโดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ ยอดคิดเชื่อทั่วโลกพุ่งเป็น 73.7 ล้านคน เสียชีวิต รวมกว่า 1.83 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกา ยอดคิดเชื่อ รวมเพิ่มเป็น 17 ล้านคน เสียชีวิตรวม 808,091 คน ขณะที่มหาวิทยาลัยเยล อยู่ระหว่างตรวจสอบ สมมติฐานที่ว่าไวรัสโควิด-19 มีส่วนทำให้ภูมิคุ้มกัน ของร่างกายสับสน จนสร้างความเสียหายแก่ร่างกาย ตัวเองหรือไม่ หลังพบว่าร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่รักษา ในโรงพยาบาล เกิดอาการออดี้แอนติบอดี หรือ ภูมิคุ้มกัน "ยิงพวกเดียวกันเอง" แทนที่จะเล่นงาน ไวรัสอย่างเดิม กลับไปทำลายเซลล์ของร่างกาย ทั้งสมอง เส้นเลือด ดับ ระบบทางเดินอาหาร จน ทำให้ไวรัสโควิด-19 ถูกตามเกินกว่าที่จะควบคุม ได้ ส่งผลให้ผู้คิดเชื่อมีอาการป่วยรุนแรง หรือต้อง พักฟื้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ตรวจพบไวรัสใน ร่างกายแล้ว

ส่วนที่อังกฤษมีเรื่องน่าห่วงเมื่อพบผู้คิดเชื่อ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยยอดคิดเชื่อรวมเพิ่ม เป็น 1.86 ล้านคน เสียชีวิตรวม 64,402 คน ทั้งนี้ นายแมตต์ แฮนค็อก รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ทางการอยู่ระหว่างจับตาใน 80 พื้นที่ทางภาคใต้ ของอังกฤษ หลังพบหลักฐานว่าไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์ แม้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องความรุนแรง ของเชื้อ แต่ในพื้นที่ที่ตรวจพบ ถือเป็นพื้นที่ที่มีอัตรา การระบาดอย่างรวดเร็ว ขณะที่ ดร.ราวี กุปตา ทัม นักวิจัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องดูหลังจากนี้ คือวัคซิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใช้กับไวรัสตัวที่กลายพันธุ์ได้ผลหรือไม่ แต่เบื้องต้น มันใจว่าวัคซิ่นได้ถูกออกแบบให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ที่เล่นงานไวรัสได้หลายช่องทาง



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

**แนวหน้า**

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**นายกฯสั่งเข้มงวดปีใหม่  
ผวาโควิดระบอบซ้ำ  
จัดแผนจัดโซนนิ่ง-จำกัดคน  
ร่วมงานเคาน์ตาวน์ทั่วประเทศ  
ย้ำปชช.ต้องรับผิดชอบสังคม  
สิ้นไม่ยากกลับไปล็อกดาวน์  
'วิษณุ'ชี้ต้องใช้เป็นบทเรียน  
ฟัน'บิกเมาน์เทน'ฝ่าฝืนคำสั่ง**

ศบค.เจอป่วยโควิดอีก 9 ราย จาก 7 ประเทศ ติดเชื้อในปท.เป็นศูนย์ สธ.ยัน 7 จว.โยงท่าขี่เหล็กไม่พบติดเชื้อเพิ่ม ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนเชียงรายมีผู้ป่วยต่อเนื่องแต่ผ่านช่องทางถูกต้องเข้าระบบกักตัว ถือว่าไทยปลอดภัย ไร้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ยังคงกระชับพื้นที่ชายแดนติด 4 ปท.เพื่อนบ้าน รัฐบาลยันไม่ห้ามจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ แต่ต้องทำแผนยื่นเรื่องขอกก.ควบคุมโรคจังหวัด และเคร่งมาตรการสาธารณสุข นายกฯย้ำปชช.ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมสกัดโควิด เพื่อความสุขในปีใหม่ เล็งออกมาตรการจัดโซน-จำกัดคนเข้าร่วมงานรื่นเริงสงกรานต์ เน้นบิกเมาน์เทนก่อน-หลังจัดกิจกรรมสธ.แจกบิกเมาน์เทน ผิดตรงที่แออัด ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

ทราบ



(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓



# มันคง ครบไป ครบมา แห้วแห้ว

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

## โควิด-19

ไม่ตรงตามแผน เสียยิ่งกว่าสามมวย 10 เท่า “วิษณุ” ชี้มีโทษ เพราะขาดคำสั่ง ผู้ว่าโคราช- ที่ให้ชุดเคลื่อนที่เร็วแสดงต่อ 17 ช.ค. จับตาดกศบค. เป็นไปได้ที่จะ พ้นมาตรการเข้มมาบังคับใช้คุมโควิด ซึม ใช้กรณีบิกแมนแทนเป็นบทเรียน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า วันนี้ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 9 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยัน สะสมอยู่ที่ 4,246 ราย ส่วนผู้รักษา หายแล้วเพิ่ม 9 ราย จึงมียอดสะสมผู้ที่ได้ รักษาหายแล้ว 3,949 ราย มียอดสะสม ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 60 ราย รักษาตัวใน โรงพยาบาล 237 ราย

## ไทยพบป่วยใหม่ 9 จาก 7 ประเทศ

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 9 ราย ได้แก่ 1. ผู้ที่มาจากเอธิโอเปีย 1 ราย เป็นหญิง เอธิโอเปีย อายุ 30 ปี เกิดที่กรุง ตังครร์ 5 เดือน 2. ผู้ที่มาจากสวีเดน 2 ราย รายแรก เป็นชายสัญชาติสวีเดน อายุ 50 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่รัฐ รายที่ 2 เป็น หญิงสัญชาติสวีเดน อายุ 57 ปี 3. ผู้ที่มาจากโรมาเนีย 1 ราย เป็นชายโรมาเนีย อายุ 42 ปี อาชีพผู้จัดการบริษัท 4. ผู้ที่มาจาก สหราชอาณาจักร 1 ราย เป็นทหารชาย ชาวอังกฤษ อายุ 6 เดือน 5. ผู้ที่มาจาก เนเธอร์แลนด์ 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติ เนเธอร์แลนด์ อายุ 44 ปี 6. ผู้ที่มาจาก สหรัฐอเมริกา 2 ราย รายแรกเป็นหญิง อเมริกัน อายุ 52 ปี ทั้งนี้ เคยมีประวัติ ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน และรายที่ 2 เป็นชายอเมริกัน อายุ 60 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เคยมีประวัติติด เชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เช่นกัน 7. ผู้มาจากกาตาร์ 1 ราย เป็นชาย สัญชาติเนเธอร์แลนด์ อายุ 38 ปี อาชีพ ดิจิทัล ทั้งนี้ เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด -19 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน

## 7 จว. โยงท่าขี้เหล็กไม่พบติดเชื้อ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม ควบคุมโรค พร้อมนพ.จักรวรรดิ พิทยา วงศ์อาณาเขต ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือ โควิด-19 ในกลุ่ม บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานใน สถานกักกันโรคทางเลือก (Alternatives State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร และสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อใน ประเทศไทยที่เดินทางมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดย นพ.โอภาสกล่าวว่า เป็นเวลา 10 วัน ที่ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อใน 7 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร ราชบุรี สิงห์บุรี และ กรุงเทพฯ จึง ขอยืนยันว่า จังหวัดเหล่านี้ปลอดภัยเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว ไม่ต้องมีความกังวล

## ทั่วไทยปลอดภัยเชียงรายคุมอยู่

ส่วนในจ.เชียงรายนั้น ยังพบผู้ป่วย อยู่แต่ระยะหลังเป็นการพบผู้ป่วยที่เป็นคน ไทยตกค้างในเมียนมา เดินทางเข้าประเทศ ถูกกฎหมายและเข้ากักตัวในสถานกักกัน โรคท้องถิ่นของรัฐ (Local Quarantine)

อย่างถูกต้อง ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด เป็นระยะ

“ดังนั้น การรายงานจำนวนผู้ป่วย ในจ.เชียงราย ระยะหลังเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน สถานกักกันโรคของรัฐทั้งหมด โดย จ.เชียงราย มีสะสม 52 ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกัน 45 ราย ฉะนั้น ทุกจังหวัด และสถานการณ์ของไทย ปลอดภัยแล้ว ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดที่ด่าน ชายแดน และต้องตรวจเชื้อผู้อยู่ในสถาน กักกันโรคจนครบระยะพักตัวของโรค” นพ.โอภาส กล่าว

## ย้ำตริ้งชายแดนติด 4 ปท. เพื่อนบ้าน

และว่า อย่างไรก็ตาม แม้ สถานการณ์ที่ชายแดน จ.ท่าขี้เหล็ก จะ ดีขึ้น แต่เราจึงต้องให้ความร่วมมือต่ออีก ระยะเวลาหนึ่ง เพราะประเทศไทยมีชายแดนติด หลายประเทศ เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ที่มีคนลักลอบเข้า-ออกตาม ที่เห็นเป็นข่าว จึงขอให้ประชาชนช่วยแจ้ง เบาะแส และขออย่า กลุ่มผู้ล้มผิดเสี่ยง สูงคือ 1. ผู้ที่อยู่รวมกันหลายคน 2. พุดคุย กับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที 3. ไอจามรดกัน และ 4. อยู่ในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเทและอยู่ร่วมกันมากกว่า 15 นาที ทั้งนี้ การใส่หน้ากากอนามัย ยังเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและ ลดความเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19

## ไม่ห้ามงานรื่นเริง-ชูปัททามิวสิกเฟส

นพ.โอภาสยังกล่าวอีกว่า ไม่ได้ ห้ามจัดงานคอนเสิร์ต หรือเคาท์ดาวน์ ทุกอย่างยังดำเนินการได้ตามปกติ แต่ เมื่อมีการขออนุญาตจัดงานต้องทำตาม ที่รับปากได้ในแผนป้องกัน โดยต้องมีระยะ ห่างที่เหมาะสม จัดตรวจคัดกรองวัดไข้ จัดบริการจุดเจลล้างมือ โดยพื้นที่สัดส่วน ที่เหมาะสมคือ 2 ตารางเมตรต่อคน และ ในพื้นที่สามารถจัดรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 10



# มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วแห้ว

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

แฉก 3 เมตร เพื่อลดความแออัด พร้อมยกตัวอย่างสถานที่จัดงานที่เหมาะสมได้ตรงตามระเบียบคือ การจัดงานพืชมิวสิก เฟสติวัล ส่วนการจัดงาน Big Mountain จน.นครราชสีมา ยืนยันไม่ได้ขอขากให้เลิกจัด แต่ผู้จัดต้องจัดงานตามที่ตกลงกันไว้ ไม่ใช่ไม่สามารถแก้ไขความแออัดได้เลยไม่แก้ไข พร้อมชี้ว่าการสอบสวนโรค หากแออัดมากเกินไป กรณีนี้อันตรายยิ่งกว่าสนามมวยลุมพินีหลาย 10 เท่า เพราะเป็นการรวมคนแต่ละพื้นที่เข้ามา

### ผู้สัมผัสส่วนบุคคลการแพทย์ผลเป็นลบ

นพ.จักรรัตน์กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณโรคทางเลือก (ASQ) ว่า แนวทางปฏิบัติเฝ้าระวังควบคุมโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่ 1 คือ ผู้เสี่ยงสูงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ต้องกักกันโรคและตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ 3-4 ครั้ง กลุ่มผู้สัมผัสที่ 2 คือ ผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ แนะนำให้สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกลุ่มผู้สัมผัสที่ 3 เป็นผู้สัมผัสกับผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ 2 ความเสี่ยงลดลงมาก มีโอกาสติดเชื้อจากผู้สัมผัสตัวแรกน้อยมาก จึงไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

“สรุปแล้วกลุ่มบุคลากรการแพทย์มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย ผลตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสที่ 1 พบผู้ป่วย 2 ราย อยู่ระหว่างกักกันโรค ส่วนรายอื่นให้ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 888 ราย ให้ผลลบทุกราย ดังนั้น กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีผู้ป่วย 7 ราย มาจากการตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดเพราะทำงานอยู่ในสถานกักกันโรคร่วมกัน และสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์” นพ.จักรรัตน์ กล่าว

### ไม่ห้ามจัดปีใหม่ต้องทำแผนเสนอจว.

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ รัฐบาลยืนยันให้ประชาชนทราบว่า

ไม่ได้ปิดกั้นในการจัดกิจกรรม สังสรรค์ หรือบันเทิงต่างๆ แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่รัฐจัดขึ้น และหากผู้จัดงานจะจัดงานต้องทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดและเมื่อแผนได้รับการอนุมัติต้องปฏิบัติตามที่ได้ตามแผน ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามที่ได้เสนอขออนุมัติ และที่สำคัญขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ นายกช ยังมีความหวังอยากให้จัดบ๊ีกลีนนิ่งก่อนช่วงที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่จะมาร่วมงานว่ามีความปลอดภัย ทั้งก่อนและหลังจัดงานด้วย

### ใช้บ๊ีกเมาน์เทนบเรียนจัดกิจกรรม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สั่งตำรวจ สก.ปากช่อง ดำเนินคดีผู้จัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้อุบัติการแสดง เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่าไม่มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ราชงานที่ประชุมครม.รับทราบว่าจะดำเนินการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งมีโทษหนักกว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ว่าหนักอย่างไรอาจแค่ปรับ เพราะโทษกำหนดไว้แค่นั้นคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนี้จะทำให้ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากต้องนำไปเป็นบทเรียนหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ต้องใช้เป็นบทเรียน ที่ต้องกำหนดมาตรการระวังโควิด-19 และเมื่อเดือนหรือห้ามแล้วต้องหยุด ปัญหาเวลานี้คือ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ระมัดระวัง แต่เป็นเรื่องที่ห้ามแล้วยังไม่หยุด ซึ่งเป็นห่วง เพราะฉะนั้น

นี่คือ ปีใหม่ เคาท์ดาวน์ เช่น คอนเสิร์ต ได้ยินว่าบางแห่งจะมีวชิรพราหมณ์ มีผู้สูงอายุจำนวนมาก หากสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างก็ไม่ต่างกัน แต่การไปปะปนกัน สาครนศพร้อมกันแล้วนั่งติดกัน เราเป็นห่วง เพราะคนเข้าร่วมแต่ละครั้งเป็นหมื่นคน

### จับตาศบค.ถก17ธ.ค.เพิ่มมาตรการเข้ม

ถามต่อว่า ได้รายงานที่ประชุม ครม.หรือไม่ ว่าต้องกำหนดมาตรการอะไรหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เราเป็นข้มาตรการเดิม แล้ววันที่ 17 ธันวาคม จะประชุมศบค.ก็จะได้พูดเรื่องนี้กันอีก เพราะมันเริ่มมีบทเรียนอะไรมา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเองเราได้ประกาศอยู่แล้วจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 แต่มาตรการที่ได้กำหนดเอาไว้ตอนนี้เบาลง พอเกิดเหตุขึ้นมา เช่น ที่จ.เชียงใหม่ เชียงราย และเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ก็อาจจะเพิ่มมาตรการอะไรบางอย่าง

### ไม่ยกเลิกคอนเสิร์ต-ปชช.ต้องรับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า วันนี้เข้มงวดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตาม ไม่อยากให้เห็นตระหนกมาก สิ่งสำคัญคือ การรวมคนในพื้นที่แคบ ไม่มีระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากาก สิ่งเหล่านี้อันตราย โดยเฉพาะการรวมคนจำนวนมากในพื้นที่จัดการแสดง หากไม่ใส่หน้ากากอันตรายที่สุด โอกาสแพร่เชื้อติดเชื้อมีมาก ดังนั้นไม่ได้ขู่ใคร เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดแสดงที่มีคนหลายจังหวัดไปรวมกันเที่ยวครั้งนี้ ถ้าเราไม่ควบคุมให้เข้มงวด จะเกิดปัญหา ถ้าเกิดโรคระบาดจากตรงนั้นแพร่ขึ้นมา ผู้ที่เข้าไปชมที่จังหวัดที่ไป ต้องกลับจังหวัดของตัวเองก็ว่าการแพร่ระบาดกลับมาขายต่อได้ ที่เรียกว่า ซูเปอร์สปรดเคอร์ แต่วันนี้ยังไม่ถึงครั้งนั้น และคนไม่ขอให้ถึงครั้งนั้น ไม่อยากให้ทุกอย่างกลับไปล็อกดาวน์เหมือนเดิม จึงขึ้นกับความร่วมมือระหว่างกันของประชาชนที่มีความรับผิดชอบคือสังคม

นายกชกล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญที่อยากเน้นช่วงนี้อาจจะไป ที่จะเดินหน้าเข้าปีใหม่ ไม่อยากให้กลับไปสู่ความทุกข์แบบเดิมคือ ล็อกดาวน์ ฉะนั้น เราต้องช่วยกันรักษาระยะห่าง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากาก ต้องเตือนกัน มันเกิดขึ้นได้



# มั่นคง ครองไป ตรงมา แห้วหน้า

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ทุกโอกาสต้องระวังอย่างที่สุด

เล็งจัดโซนนิ่ง-จำกัดคนร่วมงานปีใหม่

“งานปีใหม่กำลังให้พิจารณาอยู่ว่าจะจัดกันอย่างไร จัดในพื้นที่ที่เป็นฟอรัม หรือเป็นโซนได้หรือไม่ ให้คนจำนวนน้อยมาในพื้นที่ ไม่ใช่เข้ามาแออัด 30,000 คน ในพื้นที่เดียวกัน ตอนนี้ให้วางแผนทั้งกรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น จึงอยากให้ผู้จัดงานรับทราบว่าจะแบ่งพื้นที่เป็นหลายโซน ต้องมีมาตรการควบคุมในการตรวจคนเข้า-ออก รวมถึงปริมาณคนที่เข้าไปได้ ต้องติดตามได้ทางโทรศัพท์ หากเกิดตรงไหนจะได้ตามตัวถูก และแก้ปัญหาได้ ช่วงที่ผ่านมาทำดีแล้วต้องขอบคุณประชาชน และส่วนราชการถ้าไม่ร่วมมือกันมาตั้งแต่ต้น วันนี้เป็นอย่างนี้จะหนักกว่านี้ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องเข้มงวด ต้องมีพระราชกำหนดออกมาเพื่ออะไรเข้าใจหรือยัง ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลย เป็นเรื่องสุขภาพของพวกท่านทั้งสิ้น ขอให้แยกแยะให้ออก” นายกนกกล่าวและย้ำว่า สิ่งสำคัญที่สุด คนบอกไปแล้วมี 3 รั้ว รั้วแรกคือ แนวชายแดนทหารซึ่งพืดกันอยู่ โซน 2 พื้นที่ชนในตมในจังหวัดต่างๆ มีมาตรการคัดกรอง ตามหลักสาธารณสุข และแนวที่ 3 คือท้องถิ่นชุมชน แม้แต่ในกรุงเทพฯก็เฝ้าระวัง ดูว่ามีใครผิดปกติเข้ามาในพื้นที่ตัวเอง ซึ่งตัวท่านเองรู้ดีจะต้องรับผิดชอบสังคมด้วย สังคมถึงจะปลอดภัย ตนอยากให้เดินหน้าสู้ปีใหม่ด้วยความสุข ประชาชนมีความสุข รัฐบาลและตนก็มีความสุขด้วย

ขอเอกสารคอนเสิร์ตประกอบส่วนวน

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้จัดงานเทศกาลดนตรี บิ๊กแมนที่เห็นในพื้นที่ พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มอบหมายให้พล.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธร

เพื่อเร่งรัดทำสำนวนคดีให้เสร็จใน 2 วัน โดยหลังจากนี้จะทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดฯ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งการขออนุญาตจัดคอนเสิร์ต เอกสารคำสั่งประกาศ และเอกสารแจ้งผลการอุทธรณ์ รวมทั้งส่งเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่ทราบชัดเจนว่า คณะกรรมการควบคุมโรคอนุญาตให้ใครเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ส่วนการยื่นขออนุญาตเป็นการขอในนามส่วนบุคคล หรือในนามบริษัทนั้น ต้องดูเอกสารให้ชัดเจน จากนั้นจะดำเนินการออกหมายเรียกผู้จัดคอนเสิร์ตภายใน 2 วัน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

คดีตัวอย่างฟันสวทโควิดหนีเข้าไทย

ขณะที่จ.เชียงใหม่ ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ประธานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดทีมแพทย์ พยาบาล มาตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ตำรวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 270 นาย ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนเกิดความเสียดังเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ

พล.ต.ท.ประจวบกล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโควิด 19 เป็นหญิง 3 รายที่ลักลอบเข้าประเทศและเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลนครพิงค์ว่า แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว คนสั่งการให้สภ.แม่สาย และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย เรียกตัวมาดำเนินคดี เป็นคดีตัวอย่าง โดยพนักงานสอบสวนตรวจสอบแล้วพบเข้าข่ายความผิด 3 ข้อหา คือ ความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกมามีมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรื่องระงับการเดินทางเข้า-ออกที่จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาหลักฐานว่ามีใครบ้างที่คน เพื่อออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**บ๊ิกตู่จัดกฐินโควิดปีใหม่'**  
**ตร.ฟัน3ข้อหาสาว'วันจีวัน'**  
**เรียกบ๊ิกเมาน์แทนรับข้อหา**  
สธ.ประกาศปิดจ๊อบเคส'ทำซีเหล็ก' ซี 7 จว.สุภาวะ  
ปกติ ตร.ลุยฟัน 3 ข้อลอบเข้าเมือง รพ.นครพิงค์ 3 ราย  
หายดีปล่อยกลับบ้านแล้ว ผบช.ภ.3 เรียก'แกรมมี'  
รับทราบข้อหาปม'บ๊ิกเมาน์แทน' (อ่านต่อหน้า 10)

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

## โควิด

### ศูนย์โควิดพบผู้ป่วยใหม่ 9 ราย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค รวมสะสม 4,246 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,463 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,783 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,949 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 237 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,246 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี จำนวน 2,272 ราย ภาคเหนือ 177 ราย ภาคกลาง 937 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 748 ราย

### หญิงเอธิโอเปียตั้งครรภ์ติดเชื้อ

สำหรับกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 9 ราย ได้แก่ 1.เอธิโอเปีย 1 ราย เพศหญิง สัญชาติเอธิโอเปีย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับ 5 เดือน เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน 2.สวีเดน 2 ราย โดยรายที่ 1 เพศชาย สัญชาติสวีเดน อายุ 50 ปี รายที่ 2 เพศหญิง สัญชาติสวีเดน อายุ 57 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน 3.สหราชอาณาจักร 1 ราย เพศชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 6 เดือน เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน 4.โรมาเนีย 1 ราย เพศชาย สัญชาติโรมาเนีย อายุ 42 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน 5.เนเธอร์แลนด์ 1 ราย เพศหญิง สัญชาติเนเธอร์แลนด์ อายุ 44 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน 6.สหรัฐอเมริกา 2 ราย โดยรายที่ 1 เพศหญิง สัญชาติอเมริกา อายุ 52 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 60 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน และ 7.กาตาร์

รวม 73,143,329 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 490,346 ราย อาการรุนแรง 106,304 ราย รักษาหายแล้ว 51,263,541 ราย เสียชีวิต 1,627,046 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 16,909,295 ราย เป็นรายใหม่ 165,120 ราย 2.อินเดีย จำนวน 9,906,484 ราย เป็นรายใหม่ 21,768 ราย 3.บราซิล จำนวน 6,929,409 ราย เป็นรายใหม่ 27,419 ราย 4.รัสเซีย 2,681,256 ราย เป็นรายใหม่ 27,328 ราย 5.ฝรั่งเศส จำนวน 2,379,915 ราย เป็นรายใหม่ 3,063 ราย ส่วนเมียนมา อยู่ลำดับที่ 69 ของโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,170 ราย สะสม 109,512 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 151 ของโลก

### สธ.แถลงปิดจ็อบเคสท่าซีเหล็ก

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.จักรวีร์ดี พิทยาวงอาณานท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternatives State Quarantine) ใน กทม. และ สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยที่เดินทางมาจาก จ.ท่าซีเหล็ก ประเทศเมียนมา

นพ.โอภาสกล่าวว่าเป็นเวลา 10 วัน ที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อใน 7 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร ราชบุรี สิงห์บุรี และ กทม. จึงขอยืนยันว่าจังหวัดเหล่านี้ปลอดภัยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่ต้องมีความกังวล ส่วนใน จ.เชียงราย ยังมีการพบผู้ป่วยอยู่แต่ในระยะหลังเป็นการพบผู้ป่วยที่เป็นคนไทยตกค้างในเมียนมา เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย และเข้าในสถานกักกันโรคท้องถิ่นของรัฐ (Local Quarantine) อย่างถูกต้อง จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นระยะ ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคง ทหาร ความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือของประชาชน

### ใช้ชีวิตตามปกติ-เข้มชายแดนต่อ

"การรายงานจำนวนผู้ป่วยใน จ.เชียงราย ภายหลังจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันโรค

ของรัฐทั้งหมด โดย จ.เชียงราย มีทั้งหมด 52 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันจำนวน 45 ราย เพราะฉะนั้นทุกจังหวัด และสถานการณ์ของประเทศไทยปลอดภัยแล้ว ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดที่ด่านชายแดน และจะต้องมีการตรวจเชื้อผู้อยู่ในสถานกักกันโรคจนครบระยะพักตัวของโรค" นพ.โอภาสกล่าว และว่า แม้สถานการณ์ที่ชายแดน จ.ท่าซีเหล็ก จะดีขึ้น แต่เรายังคงต้องให้ความร่วมมือต่ออีกระยะหนึ่ง เพราะประเทศไทยมีชายแดนที่ติดกับหลายประเทศ เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงเข้าออกคนที่ยังเป็นข่าว ดังนั้นความร่วมมือของประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ

### กลุ่มพยาบาลยังไม่พบเพิ่ม

ด้าน นพ.จักรวีร์ดีกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคทางเลือก (ASQ) ว่า ในกลุ่มบุคลากรแพทย์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย ผลตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสสูงที่ 1 พบผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งอยู่ในระหว่างกักกันโรคและได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น การสัมผัสเสี่ยงสูงไม่ได้แปลว่าทุกคนจะติดเชื้อ ส่วนรายอื่นๆ ให้ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด และในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 888 ราย ให้ผลลบทุกราย ดังนั้น ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 7 ราย ซึ่งมาจากการตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีความใกล้ชิด เพราะทำงานอยู่ในสถานกักกันโรคด้วยกัน และเป็นการสัมผัสกับระหว่างบุคลากรทางการแพทย์" นพ.จักรวีร์ดีกล่าว

### กำชับรพ.สวมหมวกากา100%

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ด้กำชับให้ผู้บริหาร สธ.ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่สวมหมวกากา 100% พร้อมย้ำเตือนบุคลากรในสังกัด สธ.สวมหมวกากาอนามัย/หมวกกาวน์ เป็นตัวอย่างประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

พลเรือนจากหลายสาขา ขณะพบปะประชาชน มีพฤติกรรมสวมหน้ากากตลอดไม่เว้นร้อยละ 90 ทั้งที่การสวมหน้ากากถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ประชาชนสามารถทำได้เองในขณะนี้

### บิกบีสั่งเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันโควิด

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.พ.บ.) พล.อ.หญิงศิริจันทร์ จาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศยังคงเป็นที่สนใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการป้องกันมิให้มีการลักลอบเข้าไทยโดยผิดช่องทาง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (พ.บ.) มีความห่วงใยต่อความเสียหายในสถานการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้กรมแพทย์ทหารบก, ศบค.19 กองทัพบก และกรมฝ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งอุปกรณ์ป้องกันโรคและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับกำลังพลที่ดูแลคัดกรองด่านชายแดน หรือผู้ที่ลาดตระเวนเสกักผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ กองกำลังชายแดนทุกพื้นที่

### เขียนรายพบติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย

จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาควิชาการติดตามคนไทยจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ให้กลับประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้เข้าสู่ระบบการคัดกรองตาม พร.บ.ควบคุมโรค ล่าสุดได้แจ้งความจำนงจะกลับประเทศอีกประมาณ 18 คน แต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา เมียนมามีการส่งตัวข้ามแดนมาได้เพียง 8 คน เป็นชาย 3 หญิง 3 และเด็กอีก 2 คน ส่วนที่เหลือน่าจะยังติดขัดเรื่องเอกสาร เชื่อว่าจะทยอยกลับมาจากทั้งหมด ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะยังคงมีคนไทยหลงเหลืออยู่ใน จ.ท่าขี้เหล็กไม่มาก หลังจากที่มีการส่งตัวกลับสื่อออกไปเมื่อวันก่อนถึง 107 ราย

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ของพื้นที่ จ.เชียงราย ว่า ล่าสุดมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเพิ่มอีก 3 ราย แต่พบในสถานที่กักกันของรัฐทั้งหมด โดยมีที่อยู่ใน กทม.1 ราย จ.ชลบุรี 1 ราย และ จ.อุบลราชธานี 1 ราย ทำให้มียอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 55 ราย กำลังรักษาอยู่ 44 ราย และรักษาหายแล้ว 11 ราย มีผู้ถูกกักกันเพื่อสอบสวนโรคอีก 267 ราย

กำหนดด้วยลพ.เสมีส์ อ.สุโขทัย-ลพ. ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมแรงงานต่างด้าว สัญชาติเวียดนาม โดยแยกเป็นผู้ชาย 2 คน และผู้หญิง 5 คน รวม 7 คน ที่ลักลอบเดินทางข้ามที่ช่องทางธรรมชาติ บ้านกวางอีลา หมู่ 7 ต.ป่าเสมีส์ จากพื้นที่รัฐกัณฑ์ ประเทศมาเลเซีย ข้ามแดนมายังฝั่งประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่กองกำลัง 3 ฝ่าย สามารถจับกุมตัวได้เมื่อเวลา 23.00 น. ของคืนวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา

### 'บิกตู'ออกกฎจัดงานปีใหม่

ที่สถานีกลางบางซื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า วันนี้เข้มงวดทุกอย่าง การจัดงานอะไรก็ตามที่มีคนหลายนายก จึงหวัดรวมกันเที่ยวตรงนั้น ถ้าไม่ควบคุมให้เข้มงวดจะเกิดปัญหา การแพร่ระบาดกลับมาขยายต่อไป จะไม่ถึงที่เรียกว่าชปเปอร์

กักตัวชุมชนเพื่อดูอาการ ต่ออีก 1 สัปดาห์ จึงจะถือว่าหายเป็นปกติ จึงจะสามารถเดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้ตั้ง 3 ข้อกล่าวหาคือ 1.เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทาง มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, 2.ข้อหา "ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความของมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548.3.ข้อหา "ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

### รพ.นครพิงค์รักษาหายแล้ว 3 ราย

ที่ จ.เชียงใหม่ นพ.วรงค์ู เตชะวัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวถึงความคืบหน้าการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่คิดเชื้อมาจากประเทศเมียนมาว่า ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของ จ.เชียงใหม่ (เป็นกรณีติดเชื้อจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา) จนถึงวันนี้เป็นวันที่ 17 แล้ว รพ.นครพิงค์ได้รับผู้ป่วยทั้ง 5 รายไว้รักษาที่หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่เป็นห้องความดันลบ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อออกสู่ภายนอก ผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ "วันนี้ผู้ป่วย 3 รายแรก ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลครบ 14 วัน โดยรับตอนต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการที่รพ.นครพิงค์ ได้ทำการตรวจแล็บผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบว่า ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีภูมิคุ้มกันแล้ว ถือว่าผู้ป่วยหายจากโรคในระยะแพร่เชื้อ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ คณะแพทย์ผู้ให้การรักษายังได้อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกฎหมาย สำหรับมาตรการการติดตามผู้ป่วยหลังจากกลับบ้านต่อไปด้วยแล้ว" นพ.วรงค์กล่าว

### นราธิวาสจับ 7 แรงงานต่างด้าว

ที่ จ.นราธิวาส บริเวณสถานีขนส่งที่ว่าการ อ.สุโขทัย-ลพ. นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุโขทัย-ลพ. นราธิวาส นายคิมล จงวิทย์ ปลัดอำเภอผู้ว่าราชการอำเภอ อ.สุโขทัย-ลพ. พ.ศ.เปรม คุ้มเข้ม สารวัตรป้องกันและปราบปราม สก.สุโขทัย-ลพ. ร.อ.ณัฐพล คณะทอง พล.ร้อย ปชค.ที่ 3 และนายยูเช๊ะ อินสีตี

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

เหมือนเดิม ฉะนั้น อยู่ที่มีความร่วมมือระหว่างกัน  
“งานปีใหม่งำลังให้พิจารณาอยู่ว่าจะจัดกัน  
อย่างไร จัดในพื้นที่ ที่เป็นฟอรัมหรือเป็นโซนได้หรือไม่  
ไม่ ให้คนจำนวนมากในพื้นที่ไม่ใช่เข้ามาแออัด  
กัน 30,000 คน ในพื้นที่เดียวกัน ตามอะไรไม่ได้  
ตอนนี้กำลังให้วางแผนทั้ง กทม. และท้องถิ่น อยาก  
กราบเรียนให้ผู้ที่จัดงานได้รับทราบว่าจะแบ่งพื้นที่  
เป็นหลายโซนด้วยกัน จะต้องมีความถี่ที่รัดกุมใน  
การตรวจคนเข้า-ออก รวมถึงปริมาณคนที่เข้าไปได้  
จะต้องมีการติดตามได้ทางโทรศัพท์ หากเกิดตรง  
ไหนจะได้ตามตัวถูกและแก้ปัญหาได้” นายกนกกล่าว

## ‘วิษณุ’ แยมพื้นมาตรการเข้ม

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รอง  
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม  
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่  
ตำรวจ สก.ปากช่อง เจ้าของพื้นที่ดำเนินคดีกับผู้  
จัดคอนเสิร์ต บิ๊กแมนเท่น 2020 ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง  
คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ให้อยู่ติดการ  
แสดง เนื่องจากได้รับร้องเรียนไม่มีมาตรการ  
ป้องกันโควิด-19 ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง  
นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม. รับทราบว่าจะ  
ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีโทษหนักกว่า  
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ว่าหน่ออย่างไรอาจจะแค่ปรับ  
เพราะโทษกำหนดไว้แค่นั้นคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี  
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“วันที่ 17 ธันวาคม จะมีการประชุม ศบค.จะได้  
พูดเรื่องนี้กันอีก เพราะเริ่มมีบทเรียน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
มีการประกาศอยู่แล้วจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564  
แต่มาตรการที่ได้กำหนดเอาไว้ตอนนี้เบาลง พอ  
เกิดเหตุขึ้นมา เช่น ที่จ.เชียงใหม่ เชียงราย และ  
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา อาจจะมีมาตรการอะไร  
บางอย่าง” รองนายกนกกล่าว

## ชี้คอนเสิร์ตปากช่องเบี่ยงข้อตกลง

รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม.เปิดเผยว่า นาย  
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานให้ที่ประชุม  
ครม.ทราบถึงกรณีผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา สั่ง  
การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้จัดคอนเสิร์ต  
คอนเสิร์ตบิ๊กแมนเท่น ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการ  
โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ให้อยู่ติดการแสดง  
เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่าไม่มีมาตรการป้องกัน

โควิด-19 เหตุผลที่ต้องตัดสินใจยกเลิกคอนเสิร์ต  
เพราะผู้จัดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ได้  
เสนอขออนุญาตเอาไว้ ตอนเสนอบอกว่าจะมีการ  
จำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน แต่ปรากฏว่ามีการขายบัตร  
หน้างานเกินปริมาณที่แจ้งเอาไว้ พอสั่งให้หยุดก็ไม่  
หยุด ไม่ยอมทำตามคำสั่งคณะกรรมการ นอกจาก  
นี้นายกนกยังได้เอ่ยปากชื่นชมการจัดการเทศกาล  
ดนตรีพิทยาลัยหรือพิทยาลิมวักเฟสตีวัล ที่จัดในช่วง  
เวลาเดียวกับงานที่เขาใหญ่ว่ามีการจัดเก้าอี้เว้น  
ระยะห่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น หลังจากนั้น  
ถ้าจะมีการจัดคอนเสิร์ตอยากให้อิโอมเดลดังกล่าว

## เรียกแกรมมีรับทราบข้อกล่าวหา

ที่ จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  
หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (พช.ภ.  
3) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีผู้ก่อการ  
โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา มีนายนายวิเชียร จัน  
ทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น  
ประธานคณะกรรมการ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง  
ให้ปิดสถานที่สนามกอล์ฟ ดีโอเซียนเขาใหญ่  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่จัดคอนเสิร์ต

สงว่า จากการตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาต  
และการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
จ.นครราชสีมา ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัด  
คอนเสิร์ต คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จำกัด  
(มหาชน) และกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ราย คือ  
นายภาวิตร จิตรกร และ น.ส.บุษยา ดาวเรือง ใน  
ความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา  
34 (6) ห้ามผู้ใดกระทำหรือดำเนินการใดๆ ซึ่ง  
อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็น  
เหตุให้โรคติดต่ออันตรายที่โรครุนแรงแพร่ออกไป  
มาตรา 35 ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ  
ภูธรปากช่อง จะได้ดำเนินการออกหมายเรียกผู้  
มีส่วนเกี่ยวข้องให้มารับทราบข้อกล่าวหา และ  
สอบปากคำ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว

## หมอแนะจัดงานปีใหม่กลุ่มเล็ก

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม  
โรค แถลงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติด  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการจัด  
กิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ว่า การจัดงาน  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่สามารถทำได้ กิจกรรมที่มี  
เวทีการแสดง จะต้องจัดคนให้รวมกันเป็นกลุ่ม  
ไม่ปะปนกัน ยกตัวอย่างเช่น อาจแบ่งกลุ่มไม่เกิน  
10 คน ใช้พื้นที่ 2 ตารางเมตร (ตร.ม.) ต่อ 1 คน  
และระยะห่างระหว่างแถวกว้าง 3 เมตร (ม.) เพื่อ  
ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ดังนั้น หากเกิดปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้น เราจะ  
ได้ดูแลเป็นกลุ่มๆ ไปอย่างง่ายดาย

## ‘บิ๊กแมนเท่น’ 10 เท่าสนามมวย

“แต่กรณีบิ๊กแมนเท่นถูกสั่งปิดนั้น เห็นว่า  
คนแออัดมาก สนามมวยขณะวันนั้นวันเดียวก็ 3  
หมื่นคน แล้วเมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
(สสจ.) ลงไปตรวจสอบ ขอให้แก้ไขที่บอกว่าไม่ได้  
ได้ จะเห็นว่าครบถ้วนคือ 1.แก้ปัญหาไม่ได้ 2.คน  
แออัดอย่างนี้ความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค  
เป็นไปได้สูง นึกภาพว่า หากมีการกระจาย  
ไป ซึ่งคนร่วมงานมาจากทั่วประเทศ แล้วกลับไป  
ทั่วประเทศ ผมคิดว่าอันนี้ยิ่งกว่า สนามมวย  
ลุมพินี 10 เท่า แล้วสนามมวยลุมพินีคนที่หลัก  
พันถึงต้นๆ หมื่น ส่วนอันนี้คนร่วมงาน 4-5 หมื่น  
คิดว่าจะกระจายกันขนาดไหน หากไม่ป้องกัน  
ไว้ก่อน ถ้าเกิดเหตุขึ้นมา ผมคิดว่าป้องกันไม่ทัน  
แน่นอน” นพ.โอภาสกล่าว



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่จัดงานเทศกาลปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่ง คือ เดอะมอลล์โคราช, เซ็นทรัลโคราช และเทอร์มินอล 21 โคราช ซึ่งจะมีการจัดแสดงเวทีคอนเสิร์ต และมีกิจกรรมเคาต์ดาวน์ ที่มีประชาชนไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทุกปี

ที่ จ.เชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่จะมีการกิจกรรมเคาต์ดาวน์ในพื้นที่หลายจุด และที่น่าสนใจจุดแรก คือ ระหว่างวันที่ 29-30-31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ โน้ตบาซาร์ ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ โดยจะเป็นการปิดเป็นถนนคนเดิน ตั้งแต่วัดอุปคุตยาวไปจนถึงแยกแสงตะวัน เพื่อฟื้นฟูแหล่งจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่เคยมีชื่อเสียงให้กลับคืนมา และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากที่สุด โดยรูปแบบของถนนคนเดินโน้ตบาซาร์จะเป็นแบบถนนสายศิลปะและดนตรี เรียกว่า Art and Music ตลอด 4 วันเต็ม

รายงานข่าวระบุ ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกพุ่งทะลุ 73,262,615 คนแล้วในวันที่ 15 ธันวาคม ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 1,629,909 ราย สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกที่ 16,942,980 คน ขณะที่มีการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไปในสหรัฐก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว พร้อมกับตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐที่ทะลุ 308,091 ราย ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วง เพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบางประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ และตุรกี ต้องประกาศล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวครอบคลุมช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี นี้ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดหนักขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปี

# เตลีฟิวส์

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**จะบักเมาท์แทน  
เสียงเควิด  
สูง10เท่าลุ่มพินิ**

**เชือด3ข้อหา  
สาวจากพม**  
ล้นต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
ถึง 15 ม.ค. 64 “วิษณุ”  
แย้ม อาจฟันมาตรการ  
เข้ม หลัง ♦อ่านต่อหน้า 11

ทราบ

(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓



# เดลินิวส์

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

บิกแมนแท่นเมินคาลัง “ผบช.ภ.5” ออกหมายเรียกแจ้งสำททำขี้เหล็ก แจง 3 ข้อหาหนักโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1.4 แสนกว่าบาท เชิญรายเจออีก 3 “สธ.” ซึ่ง บิกแมนแท่นเสี่ยงสูงกว่าสามมวดยลุมพินี่ 10 เท่า จวกผู้จัดงานไม่ยอมแก้ไขอ้างคนมาก “สบค.” เผยคิดเชื้อใหม่ 9 ราย มาจากต่างประเทศ รักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) รายงานสถานการณ์ในไทย ว่าวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ 1.มาจากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย เป็นหญิงเอธิโอเปีย อายุ 30 ปี อาชีพเกษตรกรกำลังตั้งครรภ์ 5 เดือน เดินทางถึงไทยวันที่ 4 พ.ย. เข้าพักในสถานกักกันที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2.มาจากประเทศสวีเดนเซอร์แลนด์ 2 ราย เป็นชาวสวีเดนทั้งคู่ รายแรกเป็นชายอายุ 60 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่รัฐ เดินทางถึงไทยวันที่ 29 พ.ย. เข้าพักในสถานกักกันที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีกรายเป็นหญิงอายุ 57 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 6 ธ.ค. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 3.มาจากโรมาเนีย 1 ราย เป็นชายอายุ 42 ปี อาชีพผู้จัดการบริษัท เดินทางถึงไทยวันที่ 7 ธ.ค. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 4.มาจากอังกฤษ 1 ราย เป็นเด็กชายวัย 6 เดือนถึงไทยวันที่ 6 ธ.ค. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 5.มาจากเนเธอร์แลนด์ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 44 ปี มาถึงไทยวันที่ 7 ธ.ค. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 6.มาจากสหรัฐ 2 ราย ทั้งคู่เป็นชาวอเมริกัน รายแรกเป็นหญิงอายุ 52 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 27 พ.ย. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 อีกรายเป็นชายอายุ 60 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาถึงไทยวันที่ 4 ธ.ค. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด 7.มาจากกาตาร์ 1 ราย เป็นชายชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ 38 ปี อาชีพดีเจ ถึงไทยวันที่ 9 ธ.ค. เข้าพักในสถานกักกันกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ เคยมีประวัติป่วยโควิด ขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 4,246 ราย รักษา

หายเพิ่มอีก 9 ราย รวมรักษาหาย 3,949 ราย เสียชีวิตยังอยู่ที่ 60 ศพ รักษาตัวใน รพ. 237 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 73,188,395 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 528,307 ราย รักษาหาย 51,322,512 ราย เสียชีวิต 1,627,783 ศพ เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 8,961 ศพ สหรัฐติดเชื้อสูงสุด 18,942,822 ราย เป็นรายใหม่ 198,647 ราย อินเดีย 9,908,507 ราย บราซิล 6,929,409 ราย รัสเซีย 2,681,256 ราย ฝรั่งเศส 2,379,915 ราย ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่ 1,170 ราย รวมสะสม 109,512 ราย และมาเลเซียมีผู้ป่วยใหม่ 1,371 ราย สะสมรวม 84,846 ราย

จากกรณีที่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 สั่งดำเนินคดีหญิงไทยในทำขี้เหล็กประเทศเมียนมา ลักลอบข้ามแดนกลับเข้าไทย และเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจ.เชียงใหม่ และอื่น ๆ จนพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้น ในส่วนของ จ.เชียงราย พล.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จ.เชียงราย ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้หลบหนีข้ามแดนโดยผิดกฎหมายต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย กว่า 10 รายนั้น

พล.อ.เอกฉัตร ศรีสองเมือง ผกก.สภ.แม่สาย เปิดเผยว่า ได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหา บางคนยังอยู่ในระหว่างการกักตัว โดยพนักงานสอบสวนได้ตั้ง 3 ข้อหา 1.เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท 2.ข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 35 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า เหตุเกี่ยวข้องกับทำขี้เหล็กผ่านมา 10 วันแล้วไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มที่ จ.เชียงใหม่-พะเยา-อุทม.-พิจิตร-ราชบุรี-สิงห์บุรี ยืนยันว่าจังหวัดเหล่านี้ปลอดภัย ส่วนที่ จ.เชียงราย ยังมีรายงานพบผู้ป่วยอยู่นั้น ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกัน คอนันเจื้อผู้ป่วยอีก 3 ราย รอผลแล็บยืนยันอีกครั้ง ส่วนสถานการณ์ในทำขี้



# เดลินิวส์

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

เหล็ก ขณะนี้ถือว่าปลอดภัย

นพ.โอภาส ระบุอีกว่า สำหรับงานคอนกรีตบีกเมนต์ที่เข้ใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นั้นขอข้ว่างานคอนกรีตยังจัดได้ แต่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น แต่กรณีของบีกเมนต์ที่คนร่วมงานจำนวนมาก ความเสี่ยงมีสูงหากเชื้อกระจายจะหนักกว่าสนามมวยลุมพินี 10 เท่า

ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาคิดว่าป้องกันไม่ทันแน่นอน อีกทั้งแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงไปตรวจสอบ และขอให้แก้ไข กลับบอกว่าแก้ไขไม่ได้ อ้างคนที่ยวมมาก อย่างไรก็ตามขอข้ยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดระบาด ดังนั้นช่วงปีใหม่จัดกิจกรรมหรือคอนเสิร์ตได้ตามปกติ แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง และต้องไม่แออัด

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงวานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า หลังจากมีบุคลากรแพทย์ติดเชื้ออีก 1 ราย เป็นรายที่ 7 ในสถานที่กักกันนั้น ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 51 คน พบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย คือรายที่ 6-7 ที่เหลือผลเป็นลบทั้งหมด

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีคอนกรีตบีกเมนต์ที่นครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. รายงานในที่ประชุม ครม. จะดำเนินคดี พ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยต้องนำมาเป็นบทเรียนในแง่มาตรการเฝ้าระวัง เมื่อเดือนหรือห้ามแล้วต้องหยุด อีกทั้งช่วงปีใหม่เฝ้าระวังความได้ข้ยว่าบางแห่งมีการบวชชีพรพหุมี มีผู้สูงอายุจำนวนมาก หากสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างไม่ต่างกัน ในการประชุม สบค.วันที่ 17 ธ.ค.นี้ จะมีการพูดถึงมาตรการเฝ้าระวัง และจะขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 ซึ่งอาจมีการฟื้นฟูมาตรการเฝ้าระวังบางอย่างให้เข้มข้นขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ระบุว่า การจัดแสดงใด ๆ และมีคนจากจังหวัดอื่นเข้าไปในพื้นที่ ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาด คนไม่ยอมให้เกิดการลือความอีก ทุกคนต้องร่วมมือกัน อิงใกล้ชิดจะถึงวันเฝ้าระวัง การจัดงานปีใหม่ให้จัดพื้นที่ตามโซนที่กำหนดและจำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัดมากเกินไป

ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปก.ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผ.ตร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช., พล.ต.ท.อดิสร งามจิตสุขศรี รอง จตช., พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรณะ จตร.(หน.), พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบช.สคส. เรียกประชุมผ่านระบบทางไกลกับ รอง ผบช.ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ของ บช.น. ดำรงภูธรภาค 1-9 เพื่อติดตามผลการดำเนินการทางวินย้อมเบียดโควิด

พล.ต.อ.วิสนุ กล่าวว่า ผลการดำเนินการพบว่าทุก บช.มีตำรวจเข้าสู่งระบบการทางวินย้อมประมาณ 166 นาย จาก 17 จังหวัด และนครบาลทั้งระดับ บก. ภ.จว. และระดับสถานีตำรวจโดยมีตั้งแต่ระดับ ผบ.ก. ลงมาถึง ผบ.หมู่ ซึ่งมีการดำเนินการตามแต่มูลเจตนาของผู้กระทำผิด ตั้งแต่เข้าไปถึงหนักทั้งการว่ากล่าวตักเตือน การภาคทัณฑ์ การกักขาม การกักขัง 3-15 วัน และหนักสุดคือการเสนอพิจารณาวินย้อมร้าย ซึ่งอาจจะเข้าสู่การดำเนินคดีทางอาญาต่อไป สำหรับ บช.ที่ลงทัณฑ์ข้้นเบา ผบ.ตร.สั่งให้ทุก บช.รายงานผลมาให้กองวินย้อม ครอบงวมความเหมาะสมกับมูลความผิดอีกครั้ง หากผลการลงทัณฑ์ไม่เหมาะสมจะสั่งเพิ่มโทษต่อไป นอกจากนี้สั่งให้ รอง ผบช.ต.1 ไปตรวจสอบ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และให้รอง ผบช.ภ.2 ไปตรวจสอบ สก.โน จว.ระยองทุกแห่งแล้ว รายงานผลโดยเร็ว หากพบการกระทำผิดต้องถูกลงโทษ และมีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย ต้องได้ข้อยุติภายในสิ้นปีว่า เข้าสู่การพิจารณาโทษวินย้อมร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอย่างไร หากสิ้นปีข้้นไม่เสร็จสิ้นจะพิจารณาข้อบกพร่อง

ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สหรัฐเริ่มฉีดวัคซีนโควิด ของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ให้กับชาวอเมริกันจำนวนมาก โดยหวังว่าจะเป็นกาหยุดยั้งการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศ หลังจากมีผู้เสียชีวิตทะลุ 3 แสนศพ โดย น.ส.ซานตรา ลินด์เซย์ พยาบาลประจำแผนกดูแลผู้ป่วยหนัก ของศูนย์การแพทย์อีวอลอง ไอส์แลนด์ ในเขตควีนส์ ของนครนิวยอร์ก ได้รับการฉีดวัคซีนโดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วย น.ส.ซานตรา กล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรกับวัคซีนอื่น ๆ แต่หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติความเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา.